

ผลงานเด่นและนวัตกรรมปี ๒๕๕๘

๑. ผ่านการประเมินมาตรฐานรับรองคุณภาพ HA ชั้นที่ ๓ ปี ๒๕๕๘

วิสัยทัศน์ (vision) : “ เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ผู้รับบริการไว้วางใจ มุ่งส่งเสริมสุขภาพประชาชน แห่งผืนป่า ฤๅไน ”

ค่านิยม (values) : “ ซาวรพ.ท่าตะเกียบ แข็งแรง จิตใจดี สามัคคี มีวินัย ใส่ใจประชาชน ”

พันธกิจ (mission) :

๑. พัฒนาระบบบริการสุขภาพด้าน การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค และการฟื้นฟูสภาพของประชาชนให้ครอบคลุม ภายใจ จิตวิญญาณ และปัญญา โดยสหสาขาวิชาชีพ บูรณาการทั้งระดับปฐมภูมิ และระดับทุติยภูมิ ให้ได้คุณภาพมาตรฐานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร งานวิชาการ ระบบบริการที่ดีด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการดำเนินงานด้านสุขภาพและจัดการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนแบบยั่งยืน

ปัจจัยความสำเร็จ

ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญขององค์กร (key success factor):

- ผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม
- มีจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วมในองค์กรเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
- มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- บุคลากรมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ในด้านการทำงานเป็นทีม การมุ่งเน้นผู้ป่วยและญาติ มีแนวทางการ ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- มีการติดตามกำกับของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลโดยการประชุมประจำเดือนสม่ำเสมอ

๒. ได้ขับเคลื่อนให้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีผ่านมาตรฐานเขต ระดับ ยอดเยี่ยม ปี ๒๕๕๘

โรงพยาบาลท่าตะเกียบได้ประสานสนับสนุนบุคลากรให้ความรู้การดูแลทันตสุขภาพ ให้บริการทันตกรรมที่จำเป็น ในกลุ่มเด็กเป้าหมาย โดยกำหนดนโยบายของเครือข่ายสานฝันฟันสวย ร่วมกัน ดังนี้ ๑.นักเรียนมีสุขภาพฟันและอนามัยช่องปากที่ดี ๒. ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายสานฝันฟันสวย ๓.มีการดำเนินงานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล โรงเรียน และชุมชน เครือข่ายสานฝันฟันสวยอำเภอท่าตะเกียบ ประกอบด้วยโรงเรียน จำนวน ๕ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านกรอกสะแก โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์โน และโรงเรียนบ้านทุ่งสำย มีการดำเนิน กันมาตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕-ปัจจุบัน

ผลงานเด่นของเครือข่าย

๑. โรงเรียนเครือข่ายทุกโรงเรียนผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
๒. โรงเรียนในเครือข่ายได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียนคู่หูทันตสุขภาพหมวดที่ ๓การแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน ระดับจังหวัด
๓. โรงเรียนในเครือข่ายได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโรงเรียนคู่หูทันตสุขภาพหมวดที่ ๓ การแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน ระดับจังหวัด
๔. โรงเรียนในเครือข่ายได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเครือข่ายเด็กไทยฟันดีระดับจังหวัด

โรงเรียนในเครือข่ายมีนวัตกรรมจากสมุนไพรในการดูแลสุขภาพช่องปากที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน

๓. ประกวดประเภท หน่วยงาน/องค์กรสนับสนุนงานมิตรภาพบำบัดดีเด่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
ระดับ ๒ ประเภทองค์กรและทีมงานสนับสนุนงานมิตรภาพบำบัดดีเด่น ระดับเขต ปี ๒๕๕๘
๔. เกียรติบัตรรับรองการแต่งตั้งชมรมจิตอาสาพระราชสมาลัยมูลนิธิประชาสมาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ระดับโรงพยาบาลท่าตะเียบและระดับตำบลคลองตะเกรา

การดำเนินงานนโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเียบนายแพทย์เกริกภัทร ลิ้มปวยอ้อม มีความ
มุ่งมั่นที่จะพัฒนางานในโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนในอำเภอท่าตะเียบมีความตระหนักรู้ดูแลสุขภาพของ
ตนเองและเน้นด้านบริการเป็นคุณภาพ มุ่งส่งเสริม ป้องกัน พิษฟู แพทย์แผนไทย การมีส่วนร่วมของชุมชน
ดูแลใส่ใจกันดูแลญาติมิตรเพื่อให้ชุมชนสามารถดูแลตนเองได้มีการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านร่วมจับมือร่วมกันทั้ง
ประชาชนและบุคลากรสาธารณสุขมาร่วมกันสร้างสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมจัดตั้งชมรม ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมตาม
รอยเท้าพ่อ (รพ. ท่าตะเียบ) ในพื้นที่อำเภอท่าตะเียบ ภายในศูนย์กิจกรรมจะเน้นให้ชุมชนเป็นผู้ดูแลกันเอง
เช่นกลุ่มจิตอาสาทำกายภาพก็จะให้บริการเรื่องการออกกำลังกายและหมอนวดก็จะให้บริการเรื่องนวด เพื่อลด
การรักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน จิตอาสาที่มีวิธีการภูมิปัญญาชาวบ้านในส่วนของโรงพยาบาลก็จะแบ่งเจ้าหน้าที่ทำงาน
เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ละหุ่มบ้านนอกจากนั้นก็จะมีการจิตอาสา ทีมโรงพยาบาล ทีมสหศึกษาจากภาคีเครือข่ายการ
ประสานกับจิตอาสาของศูนย์การทำกิจกรรมของศูนย์เราจะเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักก่อนในกลุ่มเป้าหมายตระหนัก
และสามารถควบคุมดูแลตนเองได้อยู่ในเกณฑ์ลดภาวะเสี่ยงได้เราก็จะพัฒนาเสริมสร้างในด้านอื่นต่อไปเช่นถ้าเราพบ
ผู้ป่วยที่เราลงไปติดตามเยี่ยมบ้านพบมีปัญหาสุขภาพบ้านเรือนและไม่มีที่อยู่อาศัยของตนเองเราประสานต่อไปยัง
ผู้นำชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลและอาสาสมัครสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์เราประสานงานทั้งสอง
หน่วยงาน หน่วยงานจะมี line กลุ่ม ทุกภาคส่วนได้รับข้อมูลเดียวกัน รพสต. ท้องถิ่น ชุมชน จิตอาสา ทำงาน
สะดวกรวดเร็ว ก็จะลงไปติดตามได้ทันเวลา

จากนั้นสร้างเครือข่ายและทีมกลุ่มผู้ป่วยเพื่อนช่วยเพื่อนและทีมแกนนำอาสาสมัครแต่ละหมู่บ้านความสำคัญ
ของงานมิตรภาพบำบัด “ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมตามรอยเท้าพ่อ” กับชุมชน ให้มีทีมจิตอาสาโรคเบาหวาน ,จิตอาสา
โรคความดันโลหิตสูง , จิตอาสาโรคหัวใจ, จิตอาสาผู้พิการ มีจำนวน ๑๐๔ คน ทุกกลุ่ม จิตอาสาจะเน้นเรื่องการ
ช่วยเหลือซึ่งกันลักษณะเหมือนเพื่อนช่วยเพื่อนจิตอาสาต่างๆแต่ละกลุ่มก่อนลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน มีการบูรณาการงาน
อาสาสมัครพัฒนาสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และงานทีมหมอครอบครัวเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือผู้
พิการในชุมชนมีการประสานงานและดำเนินงานให้ได้คุณภาพ มีกิจกรรมออกกำลังกายเชื่อมมาอีก ชมรมแอโรบิก
ไท ให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อผ่อนคลายทางด้านจิตใจเมื่อได้ยินเสียงเพลงมีความเพลินเพลินสนุกสนาน “รางวัลเป็นสิ่ง
ที่ภาคภูมิใจ เป็นขวัญกำลังใจให้กับชุมชน ท้องถิ่น

๕. ได้รับเกียรติบัตรหมอไทยดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน ๑ คน คือนายบุญมี เหนียวแน่น ประธานชมรม
หมอพื้นบ้านอำเภอท่าตะเียบ

ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพ นับเป็นวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพและความเจ็บป่วย ของหลากหลายชาติ
พันธุ์ในสังคมไทย เป็นศาสตร์และศิลป์ที่ตกผลึกจากการสังเกต ทดลองใช้ คัดเลือกกลิ่นกรองและสั่งสม สืบทอด
จากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นหลัง ซึ่งปัจจุบันจึงมีการส่งเสริมให้หมอพื้นบ้านที่มีความรู้ความสามารถดูแลสุขภาพคนใน
ชุมชน ให้มีโอกาสได้รับการยกย่องในทางที่ถูกต้อง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ
กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติเขตสุขภาพที่ ๖ ปี
๒๕๕๘ ในการจัดงานครั้งนี้แต่ละภูมิภาคมีการคัดเลือกหมอไทยดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดละ ๑ คนเพื่อเป็นตัวแทน
จังหวัดเข้าร่วมคัดเลือกหมอไทยดีเด่นระดับเขต

งานการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลท่าตะเียบ จึงได้ดำเนินการสำรวจหมอพื้นบ้านในชมรมหมอพื้นบ้าน
อำเภอท่าตะเียบที่มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนด จากการสำรวจและประชุมร่วมกันในกลุ่มหมอพื้นบ้านจำนวน ๒๕
คน เห็นสมควรส่งนายบุญมี เหนียวแน่น ประธานชมรมหมอพื้นบ้านอำเภอเข้ารับการศึกษาคัดเลือก จึงได้ดำเนินการ
ตามแบบฟอร์มที่ทางกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกำหนด และส่งให้ทางสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พิจารณาคัดเลือกการเป็นหมอไทยดีเด่นต่อไป หลังจากที่ส่งให้ทางสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราพิจารณาแล้ว ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมอไทยดีเด่นระดับจังหวัด และเข้าร่วมงาน
มหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติเขตสุขภาพที่ ๖ ปี ๒๕๕๘ พร้อมกับจัดให้มีการมอบเกียรติบัตรหมอไทยดีเด่น
ระดับจังหวัดในงานนี้ด้วย ซึ่งมีการจัดงานระหว่างวันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วัดสมานรัตนาราม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และมีการมอบเกียรติบัตรในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเจ้าภาพ

๖. ได้รับเกียรติบัตรหมอฟันบ้านดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน ๑ คน คือนายสะอิด เนียมสะอาด ที่ปรึกษาชมรมหมอฟันบ้านอำเภอท่าตะเียบ

ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพ นับเป็นวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพและความเจ็บป่วยของหลากหลายชาติพันธุ์ในสังคมไทย เป็นศาสตร์และศิลป์ที่ตกผลึกจากการสังเกต ทดลองใช้ คัดเลือกกลิ่นกรองและสังฆม สืบทอดจากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นหลัง ซึ่งปัจจุบันจึงมีการส่งเสริมให้หมอฟันบ้านที่มีความรู้ความสามารถดูแลสุขภาพคนในชุมชน ได้มีโอกาสได้รับการยกย่องในทางที่ถูกต้อง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ ๖ ปี ๒๕๕๘ ในการจัดงานครั้งนี้แต่ละภูมิภาคมีการคัดเลือกหมอฟันบ้านดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดละ ๑ คนเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมคัดเลือกหมอฟันบ้านดีเด่น

งานการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลท่าตะเียบ จึงได้ดำเนินการสำรวจหมอฟันบ้านในชมรมหมอฟันบ้านอำเภอท่าตะเียบที่มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนด จากการสำรวจและประชุมร่วมกันในกลุ่มหมอฟันบ้านจำนวน ๒๕ คน เห็นสมควรส่งนายสะอิด เนียมสะอาด ที่ปรึกษาชมรมหมอฟันบ้านอำเภอท่าตะเียบเข้ารับการคัดเลือก จึงได้ดำเนินการตามแบบฟอร์มที่ทางกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกำหนด และส่งให้กับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พิจารณาคัดเลือกการเป็นหมอฟันบ้านดีเด่นต่อไป หลังจากที่ได้รับแจ้งให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราพิจารณาแล้ว ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมอฟันบ้านดีเด่นระดับจังหวัด และเข้าร่วมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติเขตสุขภาพที่ ๖ ปี ๒๕๕๘ พร้อมกับจัดให้มีการมอบเกียรติบัตรหมอฟันบ้านดีเด่นระดับจังหวัดในงานนี้ด้วย ซึ่งมีการจัดงานระหว่างวันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา และมีการมอบเกียรติบัตรในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพ

๗. รางวัลชมเชย การนำเสนอรายงานการสอบสวนโรค ประเภทที่ป้องกันด้วยวัคซีน และโรคติดต่อทางเดินหายใจ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

การสอบสวนครั้งนี้เป็นการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา เนื่องจากทีม SRRT โรงพยาบาลท่าตะเียบ ได้รับรายงานพบผู้ป่วยโรคคอตีบจำนวน ๑ ราย เป็นชายไทยอายุ ๒๓ ปี อยู่หมู่ ๘ ตำบลท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มป่วยวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ด้วยอาการไข้ เจ็บคอ กลืนลำบาก รักษาครั้งแรกที่ โรงพยาบาลท่าตะเียบ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พบแผ่นฝ้าขาวในลำคอ แพทย์วินิจฉัยโรคคอตีบและส่งต่อ รพ.พุทธโสธร แพทย์รพ.พุทธโสธรวินิจฉัยโรคคอตีบอีกเสบ ผู้ป่วยเข้า ER และให้กลับบ้านในวันต่อมา (๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) อำเภอท่าตะเียบดำเนินการสอบสวนโรคในพื้นที่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันการวินิจฉัยและการระบาด อธิบายลักษณะทางระบาดวิทยาของการเกิดโรค หาแหล่งโรค วิธีการสัมผัสและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ศึกษาความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และหามาตรการในการป้องกันควบคุมโรคคอตีบจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีการศึกษาข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการเฝ้าระวังโรค ดำเนินการสอบสวนผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบตามแนวทางการสอบสวนและควบคุมโรคคอตีบเบื้องต้น พ.ศ. ๒๕๕๖ (สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, ๒๕๕๖) รวบรวมผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยการเก็บตัวอย่าง Throat swab ซึ่งตรวจวิเคราะห์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (ญาติและผู้สัมผัสคนไข้) ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมเสี่ยงและศึกษาความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสอบสวนโรคผู้ป่วยสงสัยและผู้ป่วยคอตีบ (คอตีบ ๑) แบบรายงานค้นหา ผู้สัมผัสใกล้ชิด (คอตีบ ๒) แบบติดตามอาการและการกักกันยาปฏิชีวนะ (คอตีบ ๓) และแบบรายงานทะเบียนการตรวจ Throat swab หาเชื้อ *Corynebacterium diphtheriae* (คอตีบ ๔) รวบรวมข้อมูล โดยสัมภาษณ์ครอบครัวผู้ป่วยญาติ กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิด (ผู้สัมผัสร่วมบ้าน) กลุ่มผู้สัมผัสในชุมชน และผู้สัมผัสในสถานบริการสาธารณสุข และการสังเกตลักษณะสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยบริเวณบ้านของผู้ป่วย โดยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ ๓ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติเบื้องต้นเช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและอัตราป่วย

๘. ได้รับเชิญพระราชทานคุณูปการราชประชาสมาสัย ชั้นตน “ เชิญพระราชทานวิริยะคุณูปการราชประชาสมาสัย ”

จัดกิจกรรม การดำเนินงานมีการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน จับมือร่วมกันทั้งแกนนำอาสาสมัครและบุคลากรสาธารณสุขมาร่วมกันสร้างสุขภาพซึ่งเป็นเรื่องที่ดีถ้าเราจะซ่อมอย่างเดียวกันให้มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นจึงมีการวางแผนประสานงานกับชุมชน ,รพสต. องค์การบริหารส่วนตำบล รับนโยบายของ สปสช. ในแนวทางมิตรภาพบำบัดซึ่งก็ใกล้เคียงกับงานที่โรงพยาบาลทำอยู่แล้ว ทางโรงพยาบาลจึงนำแนวทางมิตรภาพบำบัดลงในชุมชนให้ครอบครัว

ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย มีกิจกรรมของงานมิตรภาพบำบัด เน้นการดูแลสุขภาพผู้ป่วยแบบองค์รวม การบริการด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ โดยการใช้หลัก “ พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคบูรณาการชีวิตกับสุขภาพ ” เพื่อให้ผู้ป่วยครอบครัวและในชุมชนเกิดความประทับใจ มีความรู้สึกที่และมีความผูกพันไว้วางใจ กับบุคลากรสาธารณสุข และที่สำคัญสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา เป็นองค์กรแห่งความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม โครงการหมู่บ้าน ศิล ๕ ซึ่งเป็นอีกกระบวนการหนึ่งในการส่งเสริมกิจกรรมมิตรภาพบำบัดและระบบบริการหัวใจความเป็นมนุษย์ในฐานะที่เป็นบุคลากรของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ บทบาทการทำงานด้านมิตรภาพบำบัด “ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมตามรอยเท้าพ่อ” ทำให้องค์กรและในชุมชนมีการดูแลกันและกันโรงพยาบาลท่าตะเกียบได้ขยายความรักความมีใจบริการในเรื่องสุขภาพสู่ชุมชนด้วยความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับได้รับความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งสองฝ่ายและยั่งยืน

๙. ได้รับเกียรติบัตรหมอพื้นบ้านดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน ๑ คน คือนายองอาจ สุริวรรณโน หมอพื้นบ้านอำเภอท่าตะเกียบ

ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพ นับเป็นวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพและความเจ็บป่วยของหลากหลายชาติพันธุ์ในสังคมไทย เป็นศาสตร์และศิลป์ที่ตกผลึกจากการสังเกต ทดลองใช้ คัดเลือกกลิ่นกรองและสังฆม สืบทอดจากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นหลัง ซึ่งปัจจุบันจึงมีการส่งเสริมให้หมอพื้นบ้านที่มีความรู้ความสามารถดูแลสุขภาพคนในชุมชน ได้มีโอกาสได้รับการยกย่องในทางที่ถูกต้อง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินโครงการจัดงานมหกรรมสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ ๖ โดยมอบหมายให้จังหวัดชลบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัดทำโครงการมหกรรมสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ ๖ ภายใต้ชื่อ งาน สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่สากล ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี ในการจัดงานครั้งนี้แต่ละภูมิภาคมีการคัดเลือกหมอพื้นบ้านดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดละ ๑ คนเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมคัดเลือกหมอพื้นบ้านดีเด่น

งานการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลท่าตะเกียบ จึงได้ดำเนินการสำรวจหมอพื้นบ้านในชมรมหมอพื้นบ้านอำเภอท่าตะเกียบที่มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนด จากการสำรวจและประชุมร่วมกันในกลุ่มหมอพื้นบ้านจำนวน ๒๕ คน เห็นสมควรส่งนายองอาจ สุริวรรณโน หมอพื้นบ้านอำเภอท่าตะเกียบเข้ารับการคัดเลือก จึงได้ดำเนินการตามแบบฟอร์มที่ทางกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกำหนด และส่งให้กับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พิจารณาคัดเลือกการเป็นหมอพื้นบ้านดีเด่นต่อไป และทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราได้พิจารณาคัดเลือกให้ นายองอาจ สุริวรรณโน เป็นหมอพื้นบ้านดีเด่นระดับจังหวัด และเข้าร่วมรับเกียรติบัตรหมอพื้นบ้านดีเด่นระดับจังหวัด จากอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในงานมหกรรมสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ ๖ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๑๐. ได้รับเกียรติบัตรหมอไทยดีเด่นระดับเขต จำนวน ๑ คน คือนายบุญมี เหนียวแน่น ประธานหมอพื้นบ้านอำเภอท่าตะเียบ

ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพ นับเป็นวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพและความเจ็บป่วยของหลากหลายชาติพันธุ์ในสังคมไทย เป็นศาสตร์และศิลป์ที่ตกผลึกจากการสังเกต ทดลองใช้ คัดเลือกกลิ่นกรองและสิ่งสม สืบทอดจากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นหลัง ซึ่งปัจจุบันจึงมีการส่งเสริมให้หมอพื้นบ้านที่มีความรู้ความสามารถดูแลสุขภาพคนในชุมชน ได้มีโอกาสได้รับการยกย่องในทางที่ถูกต้อง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินโครงการจัดงานมหกรรมสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ ๖ โดยมอบหมายให้จังหวัดชลบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัดทำโครงการมหกรรมสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ ๖ ภายใต้ชื่องาน สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี ในการจัดงานครั้งนี้แต่ละภูมิภาคมีการคัดเลือกหมอไทยดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดละ ๑ คนเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมคัดเลือกหมอไทยดีเด่นระดับเขต

งานการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลท่าตะเียบ จึงได้ดำเนินการสำรวจหมอพื้นบ้านในชมรมหมอพื้นบ้านอำเภอท่าตะเียบที่มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนด จากการสำรวจและประชุมร่วมกันในกลุ่มหมอพื้นบ้านจำนวน ๒๕ คน เห็นสมควรส่งนายบุญมี เหนียวแน่น ประธานชมรมหมอพื้นบ้านอำเภอท่าตะเียบเข้ารับการคัดเลือก จึงได้ดำเนินการตามแบบฟอร์มที่ทางกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกำหนด และส่งให้กับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พิจารณาคัดเลือกการเป็นหมอไทยดีเด่นต่อไป ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราได้พิจารณาคัดเลือกให้ นายบุญมี เหนียวแน่น เป็นหมอไทยดีเด่นระดับจังหวัด และเป็นตัวแทนแข่งระดับเขต ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มีหมอไทยดีเด่นเข้าร่วมคัดเลือก ๘ จังหวัดด้วยกัน ซึ่งนายบุญมี เหนียวแน่น ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมอไทยดีเด่นระดับเขต และเข้าร่วมรับเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัลหมอไทยดีเด่นระดับเขต จากอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในงานมหกรรมสมุนไพร และการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ ๖ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๑๑. รางวัลชมเชย ในการประกวดการจัดกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก จาก ๗๗ หน่วยงาน จัดโดยสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

อัตราการเกิดโรคเบาหวานในระดับประเทศ รวมทั้งประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งโรคเบาหวานเป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่อำเภอท่าตะเียบในลำดับที่ ๓ จากการทำแผนยุทธศาสตร์ของอำเภอท่าตะเียบ การรณรงค์เพื่อลดการเกิดโรคเบาหวานจึงมีความสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ลดเสี่ยงลดโรค ทำให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมป้องกันโรคประสบความสำเร็จ โรงพยาบาลได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริม ป้องกันการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่ โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ๑.ประชุมทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนในการดำเนินงาน

๒.ประสานงานด้านสถานที่และจัดอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก

๓.บูรณาการ การจัดซื้อกิจกรรมร่วมกับงาน DPAC งานกายภาพ งานแพทย์แผนไทย งานทันตกรรม ร้านผักเบอร์ ๘ ในชุมชน ชมรมแอโรบิก ภูเก็ต Smart DM โดยโรงเรียนมีส่วนร่วม

๔.ร่วมรณรงค์วันเบาหวานโลก ภายใต้หัวข้อ กินปลาเป็นหลักกินผักปลอดโรค ลดบริโภคน้ำตาล อยู่อย่างพอเพียง เป็นวิถีปลอดเบาหวานสนับสนุน การรับประทานอาหารตามท้องถื่น ได้แก่ ปลา ผักปลอดภัยสูง ผักเบอร์ ๘ สาธิตการประกอบอาหารลด หวานมันเค็ม ๖:๖:๑ อาหารสุขภาพ๒:๑:๑ (ผัก แป้ง เนื้อสัตว์)

ร่วมกับการผสมผสานวัฒนธรรมในท้องถิ่นการออกกำลังกายแบบแอบิค ภูเก็ต Smart DM มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องเบาหวาน เบาหวาน กับการดูแลตนเอง มีประชาชนทั่วไป นักเรียน จากการทำแบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม ระดับความพอใจมาก ร้อยละ ๘๐

๑๐ นำเสนอผลการดำเนินงานภายในประเทศ

๑๒. ผ่านมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ HPHNQA ระดับดีมาก

ด้วยรพ.ได้ดำเนินกิจกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ มาอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลประสบความสำเร็จ ในหลาย ๆ ด้าน ทั้ง ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ที่มาบริการ สามารถเป็นแบบอย่างน่าชื่นชมและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นโอกาส สำหรับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่อไป และได้รับการประเมิน เยี่ยมสำรวจเพื่อรับรอง มาตรฐาน ในวันที่ ๓ ก.พ. ๕๙ โดยศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ความสำเร็จของมาตรฐาน HPHNQA แบ่งออกได้ตามนี้

๑. การนำองค์กร ที่นำมาให้ความสำคัญ และมีทีมที่เข้มแข็ง ใช้มุมมองเชิงระบบในการบูรณาการ
๒. การบริหารเชิงกลยุทธ์ มีการบูรณาการดำเนินงานระหว่างภายในและภายนอกหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม มีการพัฒนาบุคลากรให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่หลากหลาย สร้างสรรค์และตรงต่อการแก้ปัญหา
๓. การจัดการสิ่งแวดล้อม ทีมงานมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โครงสร้างภายนอก และสภาพแวดล้อมทั่วไปสะอาดเป็นระเบียบ มีมุมพักผ่อนสำหรับผู้รับบริการและญาติที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ
๔. ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลลัพธ์มีแนวโน้มไปในทางที่ดี
๕. ส่งเสริมสุขภาพ ผู้รับบริการและญาติ มีการเชื่อมโยงจุดบริการต่างๆที่มีความชัดเจน และดำเนินการตามมาตรฐาน มีทิศทางในการปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันในคลินิก และบริการในชุมชนชนทุกกลุ่มวัย เป็นต้นแบบได้หลายด้าน
๖. ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ผู้นำชุมชน มีการทำงานกันกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและมีแผนงานเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ
๗. ผลลัพธ์กระบวนการส่งเสริมสุขภาพ ชุมชนมีต้นทุนทางสังคม ภูมิปัญญาและสัมพันธภาพภาคีเครือข่ายของคนในชุมชน ทำให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆสามารถดำเนินการได้ดี

๑๓. ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพบัญชีระดับ A+

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราได้ตรวจประเมินคุณภาพระบบบัญชี จากคณะพัฒนาระบบบัญชีจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้วิเคราะห์ จากการตรวจสอบระบบและบัญชีของโรงพยาบาลจากหน่วยบริการ ของสำนักเขตบริการสุขภาพที่ ๖ ฝ่ายประกันสุขภาพ ตรวจสอบ ระดับความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพระบบเงินและบัญชี ทั้งหมด ๙ หมวด ได้แก่

๑. หมวดสินทรัพย์ (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด)
๒. หมวดสินทรัพย์ (ลูกหนี้คำรักษาพยาบาล)
๓. หมวดสินทรัพย์ (วัสดุคงคลัง)
๔. หมวดสินทรัพย์ (สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน)
๕. หมวดทุน (กำไรสะสมแก้ไขจากผิดพลาด/ กำไรสะสมกองทุน UC ปีก่อน)
๖. เจ้าหน้าที่การค้า/ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย/ ใบสำคัญจ่าย/ คำรักษาพยาบาลตามจ่าย
๗. หมวดกองทุนและและเงินรับฝากต่างๆ
๘. รายได้คำรักษาพยาบาลและรายได้อื่นๆ
๙. หมวดค่าใช้จ่าย

ผลสรุปการตรวจสอบ ในวันที่ ๒๑ ก.พ.๕๙ ทั้ง ๙ หมวด และสถานการณ์การเงินของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๕๙ มีดัชนีทางการเงิน อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน(Current Ratio) เท่ากับ ๑.๔๒ เท่า อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) เท่ากับ ๑.๓๕ เท่า อัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๑.๒๖ เท่า เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (Net working capital) ๑๔.๓๘ ล้านบาท และกำไรสุทธิ รวมค่าเสื่อมราคา(NI+ Depreciation) ๗.๑๔ ล้านบาท โรงพยาบาลท่าตะเกียบ มีภาวะวิกฤติระดับ ๑ จากการประเมินคุณภาพระบบบัญชี ได้คะแนน ๙๔.๓๔ คะแนน เกรด A+ (ระบบการเงินและบัญชีคุณภาพสูง ๙๐ - ๑๐๐ คะแนน)

๑๔. รางวัลรองชนะเลิศอำเภอ To Be No.๑ ระดับจังหวัด

ชมรม To Be No.๑ เป็นชมรมที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของนักเรียนในอำเภอท่าตะเกียบ จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพในวัยเรียนวัยรุ่น เพื่อนช่วยเพื่อน เน้นกิจกรรมด้านเสริมสร้างทักษะชีวิต ป้องกันยาเสพติด ป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางท้องถนน การติดสุรา และการติดเกมส์ ชมรมมีกิจกรรมต่อเนื่องปี ๒๕๔๘ มีรางวัลมากมายเช่น รางวัลรองชนะเลิศอำเภอ To Be No.๑ ระดับจังหวัด



๑๕.รับใบประกาศ จากเขตสุขภาพที่ ๖ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๘

นวัตกรรม ฉันทกั๊กนมฉันท รพสต.ท่ากอลอย ได้รับคัดเลือกการนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา และเขตสุขภาพที่ ๖ ๓.ตัวแทนเขตเข้าประกวดเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ๔.รอรับใบประกาศ จากเขตสุขภาพที่ ๖ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ สามารถเข้าชมได้ <https://www.youtube.com/watch?v=W๓KeYe๒๙๖jk>



๑๖.รพ.สต.บ้านหนองขาหย่าง รับโล่ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนเมื่อ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ จากรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน

Advertisement for a community iodine award ceremony. It includes contact information for the health center, the name of the award, and several photographs of the award presentation event.